

Họ và tên: Lê Văn Khải

Sinh năm: 1973

Nghề nghiệp: Viên chức

Đơn vị công tác: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Phú Tân, An Giang.

**CUỘC THI SÁNG TÁC QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC,
NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TU
TƯỚNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN” TỈNH AN
GIANG, GIAI ĐOẠN 2024-2025.**

**CHỦ ĐỀ: GIỚI THIỆU GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TU
TƯỚNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN “TÌNH YÊU
THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM”**

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ chân chính và cũng là tấm gương đạo đức của một bình dị với việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên, ai ai cũng có thể học theo, làm theo, trở thành một người cán bộ, Đảng viên tốt, người công dân tốt trong xã hội.

Sinh thời, làm bất cứ việc gì, chủ tịch Hồ Chí Minh đều nghĩ đến dân, vì nhân dân, nhất là người già, trẻ em, người yếu thế trong xã hội. Người đã phát động và gương mẫu thực hiện phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” để dành mỗi bữa ăn một nắm gạo nhỏ giúp đỡ người nghèo. Người còn khuyên cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm”. Noi gương Bác, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn ấp đã tích cực làm việc thiện, nhiệt tình tham gia công tác xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng và nhân rộng cho nhân dân cùng thực hiện, điển hình là ông **Bạch Văn Nguyên**, sinh năm 1935, ngụ tổ 3, ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, người dân thường gọi ông với cái tên rất triu mến là chú Ba Nguyên, chú Ba là một điển hình tiêu biểu trong việc tham gia tốt công tác xã hội từ thiện.

Mặc dù kinh tế gia đình không khá giả gì, nhưng bằng tấm lòng của mình, chú Ba Nguyên đã âm thầm tình nguyện góp sức, góp của và vận động các mạnh thường quân trong và ngoài ấp giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn ấp.

Gắn bó với công tác từ thiện hơn 20 năm, chú Ba thực hiện nhiệm vụ nhân đạo từ thiện với tinh thần vô tư mà không mưu cầu lợi ích gì cho riêng mình. Qua các lần tham dự Hội nghị quán triệt về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú Ba Nguyên hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tác phong và những việc làm của Bác, đặc biệt là những việc làm có ích cho dân, cho đồng bào, cho xã hội.

Vón là người nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với cộng đồng, chú Ba Nguyễn đã thành lập tổ nắm gạo tình thương, tổ có khoản 05 thành viên tham gia, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chú Ba Nguyễn cùng với Tổ nắm gạo tình thương ấp Hậu Giang 1, cứ đến ngày 14 (âm lịch) hàng tháng thì Tổ đến từng hộ gia đình để vận động tiền và gạo và được bà con ủng hộ rất nhiệt tình để làm quỹ xã hội từ thiện, nhằm vào mục đích trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn, cụ thể mỗi tháng được trên 01 triệu đồng và trên 150kg gạo, qua đó đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn ấp. Đặc biệt từ năm 2022 đến nay chú Ba Nguyễn đứng ra vận động bà con trên 50 triệu đồng, để hỗ trợ cho các trường hợp bệnh nặng không có tiền điều trị bệnh tại các bệnh viện.

Với lòng nhiệt huyết, cống hiến không ngừng cho công tác xã hội từ thiện đã được nhiều người tin tưởng vào bản thân Chú, từ đó mọi việc vận động bà con đóng góp làm công tác xã hội đều được mọi người hưởng ứng tham gia và đặt niềm tin vào Chú.

Những việc làm của chú Ba Nguyễn tuy nhỏ nhưng đã góp phần cùng với địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đó là nguồn động lực lớn lao giúp Chú phấn đấu nhiều hơn trong công tác xã hội từ thiện. Không chỉ có tự mình thực hiện, Chú còn động viên, vận động nhiều bà con cùng tham gia đóng góp sức người, sức của trong hoạt động từ thiện, đoàn kết một lòng đưa xã Tân Hòa ngày càng phát triển.

Chắc hẳn ai đó trong chúng ta đã từng nghe câu hát của cô Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn *“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi....”*. Đúng vậy, Chú như bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghìn việc tốt của xã hội, đang tỏa ngát hương đê dâng cho đời và bông hoa ấy đủ sức lan tỏa đến mọi người, đến mọi nơi xa hơn và đến sâu thẳm trong những trái tim người con Việt. cũng như, trong ca khúc *Một đời người – một rừng cây* tác giả Trần Long Ẩn có viết *“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”*. Trong mỗi người chúng ta sống trong xã hội này tự thân đã là một tế bào của cuộc sống, vì mọi người mà vươn lên, vì mọi người mà sẻ chia giúp đỡ. Cũng như bao người, chú Ba Nguyễn đã chọn cho mình hướng đi và cách sống vì cái lợi ích chung của xã hội, thâm lặng vẽ nên một bức tranh quê hương rạng rỡ sắc màu tươi đẹp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm xuyên suốt trong quá trình học tập, lao động không chỉ của cán bộ, đảng viên mà cả quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ của các cấp, các ngành là tuyên truyền đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách thường xuyên và liên tục. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đất nước ta có thêm nhiều bông hoa giữa đời thường làm việc tốt và có ích cho xã hội và có một thông điệp là:

Người người làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt,

Xã hội ngày càng đẹp hơn, đất nước Việt Nam phồn vinh hơn!